

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

		งบประมาณ		ตัวชี้วัด		เป้าหมาย										
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(อำนาจการ) วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาลิขิต/ผลิตภัณฑ์ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย		งบดำเนินงาน 3,720 บาท (งบอำนาจการจังหวัด)		1. ให้นำส่งเสริมและติดตามการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง ผ่านระบบ MIS 2. การดำเนินธุรกิจและการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า ร้อยละของจำนวนสมาชิก (ไม่รวมสมาชิกสมทบ)		เป้าหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 60										
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์		สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน												
ผู้ปฏิบัติ : 1.นายพีระเดช เดชตราเดโช 2.นางสาวสมบุญรณ์ ชันแก้ว 3.นางสาวทริภา ช่างโถม 4.นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์ 5.นางสาวสุพิชา คล้ายกิ่ง 6.นางสาวสุกานดา นาคเกิด		1.สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ทุกแห่ง 2.สหกรณ์ทุกแห่ง 3.กลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง		1. สหกรณ์สามารถรายงานข้อมูลในระบบ MIS ได้ครบถ้วนถูกต้อง 2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมจากการดำเนินธุรกิจจากสมาชิกเพิ่มขึ้น												
กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วยนับ		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1 ติดตาม การรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ MIS 1.1 ติดตาม รายงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 1.2 วิเคราะห์สหกรณ์ที่ไม่สามารถรายงานได้ 1.3 กำหนดแนวทางแนะนำส่งเสริม ให้สหกรณ์สามารถรายงานได้ 1.4 แนะนำการรายงานให้สหกรณ์สามารถรายงานในระบบ MIS ได้	105	สหกรณ์	2,520													เดือนละ 3 ครั้ง จำนวน 7 เดือน ครั้งละ 120*3 =360.-บาท =360*7=2,520 บาท
2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 2.1 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมการดำเนินธุรกิจและการให้บริการสมาชิกของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2.2 กำหนดแนวทางแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มการมีส่วนร่วม ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก และเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 2.3 แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ตามแนวทางที่กำหนดจากผลวิเคราะห์ข้อมูล	157	สหกรณ์	1,200													เดือนละ 2 ครั้งจำนวน 5 เดือน ครั้งละ 120*2 =240.-บาท =240*5=1,200 บาท

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน
 ชื่อ - สกุล (นางสาวสมบุญรณ์ ชันแก้ว)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
 ชื่อ - สกุล (นายพีระเดช เดชตราเดโช)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ลายมือชื่อผู้อนุมัติแผน
 ชื่อ - สกุล (นางพัชรี นาคเยี่ยม)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ